

DẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW  
DẢNG ỦY THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

**DẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018*

Số *11* - HD/ĐU

## HƯỚNG DẪN

**Học tập chuyên đề năm 2018**

**Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu,  
của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo  
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn số 305-CV/BTGT, ngày 24/11/2017 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về học tập chuyên đề năm 2018, Đảng ủy TTXVN hướng dẫn việc triển khai học tập chuyên đề **“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”**, như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

- Xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và các nghị quyết của Trung ương.

### **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TTXVN lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Mỗi đơn vị theo các khối công tác cần cụ thể hóa những tiêu chí về xây dựng phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo các nội dung phù hợp với đặc thù của đơn vị.

+ Khối các đơn vị chức năng: *Khoa học, chuyên nghiệp, chủ động, linh hoạt.*

+ Khối các đơn vị thông tin: *Chuẩn xác, kịp thời, sáng tạo, khách quan, trung thực.*

+ Khối các đơn vị hỗ trợ thông tin: *Năng động, hiệu quả, thực tế, tiết kiệm.*

+ Khối các đơn vị sản xuất-dịch vụ: *Năng suất, chất lượng, kỷ cương, nền nếp.*

2. Các đảng bộ, chi bộ đưa nội dung học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; trao đổi, thảo luận về xây dựng phong cách công tác, phong cách lãnh đạo phù hợp với đặc thù của đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xác định phương hướng phấn đấu, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong phong cách công tác, phong cách lãnh đạo, đồng thời chọn nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện. Chi bộ đánh giá kết quả việc xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao dịp cuối năm.

3. Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị, đoàn thể lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các sản phẩm thông tin của ngành. Giới thiệu và nhân rộng những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng và thực hiện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ đảng viên, phong cách lãnh đạo dân chủ, sâu sát, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo. Đồng thời, phát hiện, phê phán những biểu hiện lệch lạc, hình thức trong phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công việc.

5. Thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay; thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”; vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

### III. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Tài liệu chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chức đảng trực thuộc triển khai học tập chuyên đề năm 2018 tới cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện trong báo cáo tổng kết công tác năm 2018.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy cung cấp tài liệu học tập, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 đối với các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 tại các đảng bộ, chi bộ./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ;
- Các tổ chức đảng trực thuộc;
- Lưu VPĐU.



**Hà Thị Mai An**